

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 436* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 09/ 08/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Trong những ngày qua, bệnh dịch do virus covid 19 lan rộng trong nước. Bộ Y Tế cho biết lần này áp lực mạnh hơn lần trước vì phải vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, và khuyến cáo người dân phải cẩn thận vì đỉnh dịch sắp xuất hiện vào 15/8. Hàng ngày thông tin cho biết có thêm hàng chục ca nhiễm mới, cũng như có thêm những bệnh nhân tử vong, trong khi đợt dịch trước không thấy báo cáo số người tử vong.

Chính quyền thừa nhận là rất khó truy ra nguồn gốc của đợt dịch lần này, vì tại Đà Nẵng có nhiều nguồn virus và có rất nhiều người bị lây nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời virus corona gây ra đợt dịch lần này là một chủng virus mới có khả năng lây nhiễm cao. Chỉ số lây nhiễm của virus mới này là khoảng 5-6, tức là một người có thể lây cho 5-6 người, trong khi chỉ số lây nhiễm của virus trong đợt dịch trước chỉ khoảng 1,8-2,2.

Về các sinh hoạt tôn giáo trong cơn dịch thì Tòa Tổng Giám Mục Saigon đã thông báo : “Tạm ngưng các sinh hoạt mục vụ và các buổi cử hành phụng vụ chung của cộng đoàn từ ngày 31/7/2020 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, mọi tín hữu được miễn chuẩn bổn phận tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật.” Đó là về giáo dân, còn các cha thì Tòa Tổng Giám Mục hướng dẫn “Quý cha có thể cử hành thánh lễ hằng ngày quy tụ không quá 30 người, kèm theo biện pháp giãn cách (giữ khoảng cách 2m), để nhân danh Hội Thánh cầu nguyện cho cả thế giới mau thoát khỏi đại dịch.”

Với thông báo này Tòa Tổng Giám Mục cho thấy hai điều quan trọng : Về phía giáo dân thì không buộc dự lễ Chúa Nhật (cho dù đây là luật buộc nặng) khi không có thể. Còn linh mục thì phải dâng lễ hằng ngày để cầu nguyện cho mọi người.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

09/08/2020 CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A

TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ HẰNG SỐNG

Ông Phêrô thưa với Đức Giêsu: *“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. (Mt 14,28-29)*

Suy niệm: Phê-rô đang vất vả với sóng gió lại phải một phen hoảng hốt vì tưởng Chúa Giê-su là ma; nhưng khi biết đó là Thầy đi trên biển đến với các ông, ông đã xin cho mình cũng được đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Chúa liền chiều ý ông. Tiếc rằng, những bước đi của ông lại không trọn vẹn. Niềm tin của ông vào Thầy chưa đủ lớn để thắng nỗi sợ trước cơn gió nhỏ. Đó là sai lầm phổ biến nơi chúng ta; như người con cả trong dụ ngôn “Người Cha nhân hậu”, được thừa hưởng cả gia tài mà lại so bì về một “con dê con” để hưởng thụ với chúng bạn (x. Lc 15,29); hay như ông bà A-đam và E-và, được phúc làm con Thiên Chúa mà lại bất phục tùng vì tham vọng muốn được “*như những vị thần biết điều thiện điều ác*” (x. St 3,5).

Mời Ban: Cuộc sống là một hành trình không phải lúc nào cũng bằng yên: lắm khi con thuyền đời ta gặp phải cơn sóng gió. Chúa không làm phép màu để gió yên biển lặng, nhưng Ngài ban cho chúng ta niềm tin để vượt qua sóng gió. Nhưng liệu chúng ta có kiên vững tới cùng trong niềm tin không? Chúa nhắc nhở chúng ta: *“Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát”* (Mt 10,22).

Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa nhiều lần lời nguyện tắt: *“Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con”* (Lc 17,5).

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, Chúa vẫn hiện diện với các tông đồ dù trong cơn sóng to gió lớn. Xin cho con vững tin Chúa hằng ở cùng con, không chỉ lúc này, mà cả những lúc đen tối nhất của cuộc đời.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ ĐTC gửi sứ điệp cho các bạn trẻ ở Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du

Nhân dịp các bạn trẻ quy tụ tại Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du từ ngày 01-06/08/2020 cho buổi cầu nguyện quốc tế, ĐTC đã gửi một sứ điệp cho buổi gặp gỡ này, trong đó ngài nhấn mạnh “chính Chúa Giêsu là Đấng mang lại cho cuộc sống một ý nghĩa trọn vẹn”.

ĐTC viết trong sứ điệp: “Tại Mễ Du, với cuộc quy tụ quốc tế, việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô sống động, đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải là điều có thể và như thế các con sẽ biết một lối sống khác. Đó không phải là cách sống của một văn hóa tạm thời, không phải thái độ sống tương đối mà là những câu trả lời chính xác và chắc chắn”.

Tiếp đến, dựa theo những lời hướng dẫn cho buổi gặp gỡ được trích từ Tin Mừng Gioan “Hãy đến và xem” (Ga 1,39), ĐTC nhắn nhủ các bạn trẻ: “Đây là những lời Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, nhưng cũng là một phúc lành cho các con, hỡi các bạn trẻ! Chính Chúa Giêsu cũng hướng ánh mắt về các con và mời các con bước đi và ở lại với Ngài. Ở với Chúa mang lại cho cuộc sống một ý nghĩa, Ngài làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ. Khi gặp Chúa Giêsu, chúng ta trở thành những con người mới và nhận lãnh sứ mệnh thông truyền kinh nghiệm này cho người khác”. ĐTC lưu ý, trong sứ vụ này phải luôn giữ ánh nhìn vào Chúa. Vì thế, cần phải dành thời gian ở bên Chúa Giêsu, gặp gỡ, phó thác vào Chúa vì Ngài là chuyên gia của trái tim con người, Ngài lấp đầy Thần Khí và sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu đầy lôi cuốn. “Hãy đến” là sự di chuyển hướng về Chúa Giêsu cả thể xác lẫn tinh thần, và “Hãy xem” nghĩa là cảm nghiệm Chúa và nhờ Ngài thấy được ý nghĩa trọn vẹn và dứt khoát sự hiện hữu của chúng ta.

Trong sứ điệp, ĐTC còn mời gọi các bạn trẻ hãy học noi Đức Maria, mẫu gương “xin vâng” trước Thiên ý và tham gia vào cuộc mạo hiểm như Đức Mẹ. ĐTC nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38) là mẫu gương đẹp nhất cho chúng ta biết điều gì xảy ra khi con người, trong tự do phó thác hoàn toàn vào Chúa. Vì thế, những lời cuối cùng của sứ điệp, ĐTC hướng đến Đức Trinh Nữ: “Đức Maria là Người Mẹ luôn quan tâm đến chúng ta, những người con đang bước đi trong cuộc sống thường cảm thấy mệt mỏi, túng thiếu, nhưng mong muốn ánh sáng hy vọng không bị tắt”.

Với những lời lẽ chân tình trên, đây là sứ điệp mạnh mẽ nhất được ĐTC trích dẫn từ Tông huấn “Christus vivit - Chúa Kitô sống”. Trong Tông huấn này ĐTC đã viết: Các con cứ chạy, vì “được Tôn nhan đáng yêu thu hút, Đấng mà chúng ta tôn thờ trong Thánh Thể và nhận ra Ngài nơi thân mình của người anh em đau khổ. Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy các con trong hành trình tiến về phía trước. Hội Thánh đang cần đà tiến của các con, cần những trực giác và đức tin của các con” (số 299).

❖ **Sứ điệp ĐTC kỷ niệm 75 năm nguyên tử Hiroshima.**

Hôm 6/8/2020, ĐTC Phanxicô tái kêu gọi nhân loại từ bỏ vũ khí, nhất là các vũ khí hạt nhân, và ngài xác quyết rằng sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục tiêu chiến tranh là vô luân.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi đến ông Hidehiko Yazaki, tỉnh trưởng Hiroshima, Nhật Bản, nhân lễ kỷ niệm 75 năm quả bom nguyên tử ném xuống thành phố này. Trong sứ điệp, ĐTC đặc biệt chào thăm những nạn nhân sống sót thảm trạng đó, và nhắc lại cuộc viếng thăm của ngài tại Hiroshima và Nagasaki, hồi tháng 11 năm ngoái (2019), dừng lại tại Đài kỷ niệm hòa bình Hiroshima và Công viên Hypocenter ở Nagasaki, suy tư về sự tàn phá nhân mạng và tài sản tại hai thành phố ấy, trong những ngày chiến tranh kinh khủng cách đây ba phần tư thế kỷ.

ĐTC viết: “Năm ngoái, tôi đã đến Nhật Bản như người lữ hành hòa bình, vì thế tôi tiếp tục giữ trong tâm hồn tôi ước mong của những người thời đại chúng ta ngày nay, nhất là những người trẻ, đang khao khát hòa bình và hy sinh cho hòa bình. Tôi cũng mang tiếng kêu của người nghèo, những người luôn luôn là nạn nhân đầu tiên của bạo lực và xung đột”.

ĐTC cũng khẳng định rằng: “Một điều rõ ràng ngày hay hơn bao giờ hết, đó là để hòa bình triển nở, mọi người cần từ bỏ khí giới chiến tranh, và nhất là thứ khí giới mạnh mẽ và tàn phá nhất, đó là những vũ khí hạt nhân có thể làm sụp đổ và tàn phá toàn thể các thành phố, quốc gia. Tôi lặp lại điều tôi đã nói năm ngoái ở Hiroshima: “Việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào những mục tiêu chiến tranh là điều vô luân, cũng như sự sở hữu các vũ khí hạt nhân là vô luân”.

“Ước gì những tiếng nói ngôn sứ của những người sống sót tại Hiroshima và Nagasaki, tiếp tục là lời cảnh giác chúng ta và các thế hệ mai sau!”



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Chiêu sinh lớp truyền thông xã hội.**

Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo phận sẽ chiêu sinh cho 3 lớp truyền thông niên khóa 2020-2021. Xem chương trình chi tiết và ghi danh tại 6bis Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM - phòng D9, từ ngày 2-30/8/2020 giờ hành chính. Đăng ký qua email vanphongtgtsaigon@gmail.com sẽ nhận được hồ sơ đăng ký học, học viên sẽ đóng học phí khi nhập học.

❖ **Chúc mừng bốn mạng ca đoàn Thiện Chí.**

Ngày 15.8.2020, Giáo Hội long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hòa Xác Lên Trời, cũng là bốn mạng ca đoàn Thiện Chí. Xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Maria ban cho mọi thành viên ca đoàn được dồi dào ân sủng của Chúa.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Cơm Minh Đức:** 2.000.000đ. **1 giáo dân:** 1.000.000đ.